

BÁO CÁO

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 97/217/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và báo cáo công tác thi hành pháp luật.

Nay UBND phường Phổ Ninh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình, kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

UBND phường xây dựng chương trình hành động tổ chức triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/217/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đến cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường, qua đó tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của cơ quan hành chính cấp phường trong công tác lý vi phạm hành chính, nhằm tăng cường tính pháp chế pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam, qua đó tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm pháp luật tại địa phương.

II. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường hiểu rõ Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan có hiệu lực thi hành, để người dân nắm rõ các nội dung pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

III. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp Luật xử lý vi phạm hành chính

UBND phường chỉ đạo cho các ban ngành có chức năng xử phạt vi phạm hành chính tích cực tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai và khoáng sản môi trường, từng bước tăng cường tính pháp chế XHCN. Qua đó có sự tham gia giám sát, phản biện của các tổ chức hội đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính. Hàng năm lập kế hoạch phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân, nâng cao kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên cơ sở,

các ban ngành liên quan đến công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

IV. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được địa phương quan tâm thực hiện, hàng năm đều xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường.

V. Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị điều kiện các cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

Việc tổ chức bộ máy biên chế tại UBND phường đầy đủ theo từng ngành và lĩnh vực đảm bảo việc thực thi và xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. UBND phường đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang bị máy tính kết nối mạng để cán bộ, công chức thường xuyên truy cập các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

VI. Công tác báo cáo, thống kê

Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê hàng năm theo yêu cầu của cấp trên UBND phường chấp hành theo yêu cầu trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

PHẦN THỨ HAI

Tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

I. Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn phường

- Trong năm 2024, UBND phường đã chỉ đạo cho Công an phường lập Kế hoạch tuần tra, truy quét bắt các đối tượng trộm cắp gây hoang mang trong Nhân dân và có kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, tết và kế hoạch tuần tra ban đêm để truy quét các đối tượng thanh thiếu niên tập trung nhậu nhẹt và gây gỗ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng v.v...

Trong năm 2024, không có đối tượng nào đề nghị giáo dục.

II. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính

Trong năm 2024, toàn phường có tổng cộng là 28 vụ vi phạm hành chính bị phát hiện, UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 đối tượng với số tiền 42.550.000 đồng, đã thi hành nộp phạt 17.000.000 đồng, còn 6 đối tượng chưa chấp hành nộp phạt.

Nhìn chung công tác ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Phố Ninh, Trưởng công an phường đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật, xử phạt đúng người, đúng quy định nên các quyết định xử phạt

không bị khiếu nại, đa số người dân vi phạm chấp hành đúng theo quyết định xử phạt và thực hiện việc khắc phục hậu quả, nộp tiền phạt đúng thời gian quy định.

PHẦN THỨ BA

Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương triển khai đến Nhân dân còn nhiều bất cập như Nhân dân tham gia học tập pháp luật còn ít, mặc dù địa phương đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật với sinh hoạt của các đoàn thể chính trị nhưng hiệu quả đem lại chưa cao.

- Chưa có nhiều chương trình, kế hoạch tập huấn tuyên truyền cho cán bộ, công chức về theo thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

- Nhìn chung các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã quy định rất cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền, các biện pháp áp dụng. Tuy nhiên quy định về thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp phường đối với việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền. Cụ thể là 5.000.000 đồng nên chưa đủ sức răn đe.

2. Nguyên nhân

Ý thức tham gia học tập pháp luật và chấp hành pháp luật ở một số bộ phận Nhân dân còn nhiều hạn chế nên tình hình vi phạm còn xảy ra nhất là việc vứt rác bừa bãi khi chưa có nhà máy xử lý rác. Việc đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang giao thông, vẫn còn xảy ra dù UBND phường đã có nhiều biện pháp tuần tra, ngăn chặn.

Trong quá trình thực hiện luật xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay số tiền xử phạt được nâng lên so với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. Tuy nhiên mức phạt hành chính quy định như hiện nay thì mức tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính cũng chỉ là 05 triệu đồng.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Đẩy mạnh công tác tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

- Cần quy định thống nhất giữa Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để tránh khỏi chồng chéo trong khi thực hiện;

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật năm 2024 của UBND phường Phổ Ninh, kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ (qua phòng Tư pháp) tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Võ Tấn Điệp

